

THÁI THỤY

Nhiều việc làm thiết thực theo gương Bác

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Thái Thụy đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu với những việc làm cụ thể, thiết thực.



Trụ sở hành chính xã Thái Thịnh (Thái Thụy).

Về thôn Trung Tĩnh, xã Thụy Liên (Thái Thụy) hồi thăm ông Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Chi bộ thôn, ai cũng ca ngợi và tỏ lòng kính trọng nhân cách và tinh thần cống hiến hết mình cho "việc làng, việc nước" của người lính cụ. Mặc dù đã bước sang tuổi 75, đã được nhà nước cho nghỉ chế độ từ lâu, song ông vẫn luôn tâm huyết với phong trào chung của địa phương với tâm niệm: "Noi gương Bác, tôi còn sức khỏe ngày nào đều muốn được cống hiến cho quê hương ngày đó". Công việc ở cơ sở bận bịu, Chi bộ lại ít đảng viên, nhiều đêm ông trằn trọc không ngủ chỉ vì lo nghĩ việc chung, đặc biệt là giai đoạn thôn bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới. Với bản lĩnh của người lính cụ, trách nhiệm của người đảng viên, ông cùng Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân trong thôn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Toàn thôn đã làm được gần 2km đường giao thông; cứng hóa hơn 500m kênh mương; làm 800m bờ vùng. Để nâng cao thu nhập cho người dân trong thôn, ông cùng Chi bộ đã đưa ra nhiều giải pháp, khuyến khích người dân chăn nuôi quy mô lớn; đa dạng hóa các ngành nghề như: thương mại, dịch vụ, làm mộc, xây dựng, đi làm tại các công ty, xí nghiệp... Thu nhập của người dân nhờ vậy ngày càng được nâng cao, trung bình đạt 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn chỉ còn 1,9%. Số hộ dân sử dụng nước sạch của thôn đạt 98,7%. Trên



Các cháu Trường Mầm non Thụy Xuân (Thái Thụy) được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại.

90% số hộ đạt gia đình văn hóa. Thôn được công nhận đạt thôn văn hóa cấp huyện nhiều năm liền. Ông Đăng cũng là người đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của thôn phát triển. Trung bình mỗi năm, quỹ khuyến học của thôn huy động được trên 10 triệu đồng để mua quà động viên các cháu học sinh giỏi và hỗ trợ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu với những việc

làm cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu như ông Nguyễn Thanh Hải, chủ tịch hội đồng mục vụ họ giáo An Nghĩa (xã Thụy Liên) sống tốt đời đẹp đạo, tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp, xây dựng nhà văn hóa khang trang, trong họ giáo không có người mắc tệ nạn xã hội, luôn quan tâm đến phong trào khuyến học, khuyến tài. Anh Đỗ Quang Bốn, xã Thái Thượng tiên phong mở đường phát triển mô hình nuôi tôm giống công nghệ cao, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng/năm, là địa chỉ tin cậy cung cấp giống thủy sản cho ngư dân toàn tỉnh. Doanh nghiệp mây

tre đan Thanh Bình, xã Thái Xuyên giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn, thực hiện tốt an sinh xã hội... Từ việc học tập và làm theo gương Bác, nhiều địa phương, đơn vị đã tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt nội bộ; thực hiện tốt cải cách hành chính, sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; làm tốt công tác tiếp dân, phục vụ nhân dân với thái độ niềm nở, khách quan, giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhiều cấp ủy đã chỉ đạo chấn chỉnh tổ chức đảng, chính quyền, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu thực hiện tốt kỷ cương trong hội họp, đi cơ sở; xây dựng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong thi hành công vụ, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cũng theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy: Nhờ đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Thái Thụy. Noi theo gương Bác, cán bộ nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, nhiều xã đã tích cực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, trong đầu năm 2018 có 3 xã được tỉnh công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trong đó có xã khó khăn như Thái Thuận đã bắt đầu vươn lên. Cũng nhờ gắn nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các năm của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: tăng trưởng kinh tế của huyện luôn ở mức khá; tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm từ 2016 - 2018 ước đạt gần 16,6%/năm; thu ngân sách vượt dự toán. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt trên 41 triệu đồng. Tỷ lệ hộ dân đầu nôi, sử dụng nước sạch đến nay đạt hơn 96%... Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị, với những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ĐÀO QUYN

Thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu"

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, tăng ni và tín đồ Phật tử trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Những năm qua, các vị tăng ni trong tỉnh luôn gương mẫu thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Họ cũng là những nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ Phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách về tôn giáo, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng pháo... Thực hiện tinh thần "lục hòa", các vị tăng ni luôn giữ gìn mối đoàn kết với nhân dân, với tín đồ, nhiều vị tích cực tham gia các tổ hòa giải và hòa giải thành nhiều vụ ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các địa phương. Hầu hết các chùa đều tổ chức các lễ hội, ngày lễ đúng theo quy định, đầy đủ, trang nghiêm, tiết kiệm. Thông qua các kỳ lễ hội và các hoạt động hoằng pháp giúp cho các tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương hiểu sâu sắc hơn về Phật giáo, về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt, ngăn chặn các tập giáo, tà đạo xâm nhập vào cộng đồng, đồng thời tích cực ủng hộ xây dựng, tôn tạo các chùa. 5 năm qua, toàn tỉnh có 468 ngôi chùa được khôi phục, xây dựng, sửa chữa tu bổ cảnh quan khang trang, sạch đẹp hơn.

Những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố đã chú trọng xây dựng các tổ chức Phật giáo ngày càng trang nghiêm, hoạt động có hiệu quả. Các vị tăng ni không ngừng tu luyện, học tập giáo lý, giáo luật tìm hiểu pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong lối sống để tu hành theo đạo pháp, tích cực xây dựng tổ chức Giáo hội vững mạnh. Cùng với đó, các vị chức sắc cũng là những người giác ngộ lời Phật dạy nên luôn coi trọng việc lao động sản xuất, làm ra vật chất phục vụ cuộc sống, dành một phần xây dựng nơi thờ tự, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 5 năm qua, hiệu quả kinh tế trong lao động sản xuất ở các chùa trong tỉnh trung bình đạt 40 - 50 triệu đồng/năm. 100% các chùa chủ động được nguồn lương thực phục vụ cho cuộc sống. Nhiều chùa đã sắm được các phương tiện phục vụ nhu cầu cuộc sống, thuận tiện cho việc học tập, đi lại phục vụ tín đồ và nhân dân. Từ việc gương mẫu

trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm các vị tăng ni đã tuyên truyền, vận động giáo hóa cho tín đồ và nhân dân làm giàu chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, đời sống của nhà chùa và Phật tử ngày càng được cải thiện và nâng lên. Không chỉ tích cực lao động sản xuất, bản thân các vị tăng ni, tín đồ Phật tử cũng luôn thể hiện tấm lòng từ tâm của người con Phật, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài, xóa nhà dột nát, thăm hỏi chăm lo cho gia đình liệt sĩ và người có công, ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Đioxin... với tinh thần "lục hòa", các vị tăng ni luôn giữ gìn mối đoàn kết với nhân dân, với tín đồ, nhiều vị tích cực tham gia các tổ hòa giải và hòa giải thành nhiều vụ ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các địa phương. Hầu hết các chùa đều tổ chức các lễ hội, ngày lễ đúng theo quy định, đầy đủ, trang nghiêm, tiết kiệm. Thông qua các kỳ lễ hội và các hoạt động hoằng pháp giúp cho các tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương hiểu sâu sắc hơn về Phật giáo, về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt, ngăn chặn các tập giáo, tà đạo xâm nhập vào cộng đồng, đồng thời tích cực ủng hộ xây dựng, tôn tạo các chùa. 5 năm qua, toàn tỉnh có 468 ngôi chùa được khôi phục, xây dựng, sửa chữa tu bổ cảnh quan khang trang, sạch đẹp hơn.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" các vị chức sắc, tăng ni và tín đồ Phật tử trong tỉnh đã tích cực hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công làm đường giao thông, sửa chữa nhà văn hóa, trường học, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ông Tô Quý Bôn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải chia sẻ: Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", các vị tăng ni huyện Tiên Hải đã nêu gương sáng vận động tín đồ Phật tử và nhân dân hiến 231.420m² đất, góp 130.192 ngày công, ủng hộ bằng công trình và tiền mặt 70,9 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

Có thể khẳng định, nội dung phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu" 5 năm qua đã đáp ứng được yêu cầu xây dựng cuộc sống "tốt đời đẹp đạo", phù hợp với nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của tăng ni, tín đồ Phật tử, được đồng đạo tín đồ và nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Phong trào đã góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua bình xét của Ủy ban MTTQ các cấp, toàn tỉnh có 187 chùa được công nhận "Chùa cảnh 4 gương mẫu" 5 năm liền, tăng 36 chùa so với giai đoạn 2008 - 2013.

TIẾN ĐẠT



Phật tử chùa Hải An, xã Tân Lễ (Hưng Hà) tích cực lao động sản xuất.

THÔN CAO BẠT THƯỢNG 5 năm liên không có người sinh con thứ ba

Dù số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chiếm gần 50% số hộ trong thôn và có nhiều cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh con một bé nhưng 5 năm qua, thôn Cao Bạt Thượng, xã Nam Cao không có người sinh con thứ ba trở lên. Đây là một trong hai thôn trên tổng số 237 thôn, khu phố của huyện Kiến Xương làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Người dân thôn Cao Bạt Thượng ai cũng quý và tôn trọng gia đình chị Nguyễn Thành Chung bởi hai vợ chồng chị hiền lành, chịu khó lao động phát triển kinh tế và nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Gia đình chị Chung cũng sinh hai con gái nhưng anh chị không sinh thêm con thứ ba, vì vậy khi là cộng tác viên dân số của thôn, chị Chung tích cực tuyên truyền các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện "Đủ gái hay trai, chỉ hai là đủ" ai cũng nghe theo. Chị Chung tâm sự: Bản thân tôi sinh ra trong một gia đình sinh 3 con gái, thấy cuộc sống của bố mẹ quá vất vả và phải xoay sở làm kinh tế thoát nghèo, ít có thời gian quan tâm, chăm lo cho con cái. Chị em chúng tôi học hành cũng không được đầy đủ do khó khăn về

kinh tế nên đến đời tôi, dù sinh 2 con gái nhưng hai vợ chồng bảo nhau không sinh nhiều con để có điều kiện phát triển kinh tế, nuôi dạy con đến nơi đến chốn và xây dựng gia đình hạnh phúc, không để đời mình và con cái khổ như thế hệ bố mẹ nữa. Quá trình tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng sinh con một bé, tôi đều chia sẻ suy nghĩ, tư tưởng ấy và lấy thực tế hoàn cảnh của gia đình mình để thuyết phục họ. Thôn Cao Bạt Thượng có 148 hộ với 455 nhân khẩu. Ông Lê Minh Chiến, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Cả thôn có 70 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ tuổi từ 15 - 49 có 103 người; có 25 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh con một bé. Thực tế này dẫn tới nguy cơ tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba trở lên trong thôn sẽ cao, chính vì vậy

những năm qua, Chi ủy, Chi bộ luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Trong các đợt sinh hoạt đảng, Chi bộ luôn quán triệt đảng viên gương mẫu thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và không sinh con thứ ba trở lên; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình mình phụ trách thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt, đảng viên chủ trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi quan điểm, tư tưởng trọng nam khinh nữ, sống bình đẳng, tôn trọng và chăm sóc, yêu thương nhau, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, chính quyền cùng các đoàn thể cũng tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện sinh đẻ có

kế hoạch, không vi phạm chính sách dân số. Bà Phạm Thị Liễu, Phó Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Qua năm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cặp vợ chồng sinh con một bé không muốn sinh thêm con thứ ba, song do sức ép từ phía ông bà, cha mẹ muốn họ sinh thêm con cho "có nếp, có tẻ" cộng với tâm lý sợ con cháu sa ngã tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và gia đình thêm con thêm vụ nên nhiều cặp vợ chồng dao động tư tưởng. Xác định được những nguyên nhân tác động đó, một mặt cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, động viên các cặp vợ chồng không sinh con thứ ba trở lên, một mặt tuyên truyền, vận động người cao tuổi thay đổi quan điểm lối nghĩ "trọng nam khinh nữ", không ép con, cháu sinh nhiều

con. Ban công tác mặt trận thôn cũng phát động toàn dân đoàn kết tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, trong đó đưa tiêu chí sinh đẻ có kế hoạch, chấp hành chính sách dân số để bình xét các danh hiệu cuối năm.

Bà Nguyễn Thị Niệm, cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình xã Nam Cao khẳng định: Mặc dù là thôn xa trung tâm xã, dân cư phân bố rải rác, việc

tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và cộng tác viên dân số ở đây hoạt động rất tích cực, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục như: tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị và xây dựng các tiểu phẩm, chương trình văn nghệ nên thôn

nhiều năm liên tục giữ vững tỷ lệ sinh thay thế, không có người sinh con thứ ba. Làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây thực sự là mô hình tốt để địa phương giới thiệu, nhân rộng kinh nghiệm ra toàn xã trong thời gian tới.

KHẮC ĐUẨN



Tuyên truyền nhóm nhỏ về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở thôn Cao Bạt Thượng phát huy hiệu quả.